

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KV 5
MOBIFONE TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
Số: 440/MFHD
V/v Đề xuất hỗ trợ công tác tuyển dụng

Hải Dương, ngày 17 tháng 8 năm 2022

ĐẾN Số: 586
Ngày: 15/8/2022

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học Hải Dương

Chuyên: Tin Website, PCISU, Khoa CNTT.

Số và ký hiệu HS: Mobifone tỉnh Hải Dương xin gửi đến Quý cơ quan lời chào trân trọng!

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 5 trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, quản lý địa bàn 11 Tỉnh/Thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, có trụ sở đặt tại địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Từ ngày 01/7/2022, Trung tâm Kinh doanh công nghệ số của Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 5 đã được chính thức thành lập với các nhiệm vụ chính: Phát triển sản phẩm; Kinh doanh giải pháp Công nghệ thông tin các lĩnh vực Hạ tầng số/ Nền tảng số/ Nội dung số/ Giải pháp số hướng đến tầm nhìn năm 2035 - Sáng tạo tương lai số.

Để chuẩn bị nguồn lực kinh doanh phục vụ định hướng trên, trong năm 2022, MobiFone cần bổ sung 50 nhân sự mảng IT các nhóm ngành và nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo.

Là một thành viên trực thuộc Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 5, Mobifone tỉnh Hải Dương xin gửi công văn này, kính mong Quý Trường tạo điều kiện, phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ, giới thiệu các cựu sinh viên/ sinh viên mới tốt nghiệp/sinh viên năm cuối/ cận cuối thuộc Khoa Kỹ thuật và Công nghệ của đơn vị để làm việc tại MobiFone, cũng như hỗ trợ chúng tôi đăng tuyển trên Website, Facebook và các diễn đàn của Trường...

Đối với các sinh viên/cựu sinh viên đã tốt nghiệp chúng tôi cam kết sẽ cung cấp môi trường làm việc tốt với chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo đúng nội dung đã thông báo tuyển dụng.

Xin được gửi chi tiết thông tin tuyển dụng trong phụ lục kèm theo.

Rất mong nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu MFHD

GIÁM ĐỐC MOBIFONE TỈNH
HẢI DƯƠNG



Hoàng Tuấn Hiệp

PHỤ LỤC:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(kèm theo văn bản số 440/MFHD ngày 12/8/2022 của Mobifone tỉnh Hải Dương)

1. Các vị trí cần tuyển

Nội dung	Yêu cầu cụ thể
1. Chuyên viên CNTT (phân tích dữ liệu -Data Analyst) tại Hải Phòng	
Mô tả công việc	<ul style="list-style-type: none">- Thiết kế và khai thác dữ liệu phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh;- Làm sạch, chuẩn hóa, mining dữ liệu phục vụ cho các bài toán phân tích dữ liệu;- Thiết kế và triển khai các giải pháp phân lớp/dự báo;- Xác định, phân tích và giải thích các xu hướng hoặc mẫu trong các tập dữ liệu phức tạp bằng mô hình kinh doanh phù hợp sử dụng thống kê mô tả, thống kê phân tích, các mô hình hồi quy nhằm dự báo;- Thực hiện triển khai hệ thống tổng hợp phân tích dữ liệu;- Thực hiện rà soát, kiểm tra thường xuyên tính đúng đắn của dữ liệu và thuật toán. Đảm bảo số liệu tính toán trong báo cáo chính xác
Yêu cầu trình độ	<p>Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các nhóm ngành: Công nghệ thông tin/ Toán Tin hoặc tương đương</p> <p>Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ nghề Data Analyst</p> <p>Kiến thức nghiệp vụ khác:</p> <ul style="list-style-type: none">- Có kiến thức nền tảng tốt về toán, cấu trúc dữ liệu & giải thuật, công nghệ Bigdata (Spark, Kafka, Tableau), CSDL (SQL, NoSQL, Graph databases), AI- Có kiến thức về Agile <p>Tiếng Anh: Toeic 450 trở lên hoặc tương đương</p>
Yêu cầu kinh nghiệm	<p>Ưu tiên có kinh nghiệm về:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sử dụng các tool Data analysis & business intelligence (BI)- Sử dụng open source- Làm việc với các dịch vụ cloud (AWS, Google Cloud...).- Lập trình Python, Apache Spark, SQL- Quản trị CSDL Postgres, Oracle



Nội dung	Yêu cầu cụ thể
<p>2. Chuyên viên CNTT (quản trị cơ sở dữ liệu, vận hành khai thác, an ninh thông tin) tại Hải Phòng</p>	
<p>Mô tả công việc</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vận hành, quản trị hệ thống Database và server; - Cài đặt, nâng cấp, cấu hình...các Database khi có nhu cầu; - Backup và phục hồi dữ liệu hệ thống khi có nhu cầu cần thiết; - Tuning Database để đảm bảo các cơ sở dữ liệu hoạt động xuyên suốt 24/7 để phục vụ cho các nghiệp vụ của công ty; - Giám sát và đánh giá mức độ rủi ro của Database theo định kỳ hoặc sự cố (nếu có); - Lập báo cáo/đưa ra các cảnh báo và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo/khôi phục độ ổn định của hệ thống Database đã được phân công; - Tham mưu/đề xuất xây dựng quy trình, quy định về giám sát, khắc phục sự cố hệ thống Database; - Xây dựng và kiểm soát các quy tắc an ninh thông tin cho các hệ thống dữ liệu và phần mềm; - Rà soát và đảm bảo bảo mật cho hệ thống CSDL. - Tham gia với vai trò phân tích và kiểm soát an toàn thông tin trong quá trình thiết kế, phát triển và vận hành phần mềm ứng dụng; - Nghiên cứu, triển khai các open source theo yêu cầu của cấp trên.
<p>Yêu cầu về trình độ</p>	<p>Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các nhóm ngành: Công nghệ thông tin/Toán Tin</p> <p>Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ quốc tế về quản trị CSDL Oracle OCA, OCP</p> <p>Kiến thức nghiệp vụ khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kiến thức về bảo mật, an ninh thông tin; - Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Windows, Linux, Unix, hệ thống phần cứng; - Có hiểu biết về các hệ quản trị CSDL khác như MySQL, DB2 <p>Tiếng Anh: ToEIC 450 trở lên hoặc tương đương</p>
<p>Yêu cầu kinh nghiệm</p>	<p>Ưu tiên có kinh nghiệm về:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản trị CSDL Oracle - Quản trị server Windows, Linux, Unix - Triển khai xây dựng các dự án liên quan đến cơ sở dữ liệu - Bảo mật an ninh thông tin - Nghiên cứu, triển khai và sử dụng open source

Nội dung	Yêu cầu cụ thể
3. Chuyên viên phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống (Business Analyst) tại Hải Phòng	
Mô tả công việc	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu mối liên lạc, kết nối với khách hàng và các bên liên quan để làm rõ và xác định nhu cầu của khách hàng. - Phân tích yêu cầu kinh doanh, đề xuất các giải pháp tối ưu cho khách hàng. - Viết tài liệu yêu cầu người dùng (URD) và đặc tả yêu cầu để làm đầu bài cho các kỹ thuật viên thiết kế, lập trình, tham số ứng dụng. Làm rõ, chuyển giao và đảm bảo đội ngũ phát triển sản phẩm hiểu chính xác yêu cầu của khách hàng. - Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới cho phần mềm dựa trên nhu cầu. - Xây dựng các tài liệu liên quan tới phần mềm để thực hiện bàn giao. - Đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho đội vận hành hoặc khách hàng - Đầu mối chăm sóc khách hàng, thu nhận các phản hồi, đóng góp của khách hàng để tối ưu sản phẩm. - Nắm bắt nhu cầu khách hàng, thị trường để định hướng phát triển các sản phẩm mới
Yêu cầu về trình độ	<p>Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các ngành công nghệ thông tin/toán tin</p> <p>Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ liên quan (lập trình, thiết kế hệ thống, QLDA, databased...)</p> <p>Tiếng Anh: ToEIC 450 trở lên hoặc tương đương</p>
Yêu cầu kinh nghiệm	<p>tiền ứng viên có kinh nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đã từng tham gia triển khai dự án CNTT - Có kinh nghiệm (đã từng làm) về BA - Hiểu biết về nhiệm vụ của người thực hiện phân tích yêu cầu. Có khả năng tìm kiếm, thu thập và tổng hợp thông tin yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng. - Có khả năng viết tài liệu URD, SRS. - Có khả năng thiết kế Prototype, WireFrame. - Khả năng đọc – hiểu và phân tích yêu cầu dự án tốt. - Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm, có hiểu biết tốt hoặc đã thực hiện công việc ở một trong các công đoạn: phân tích thiết kế phần mềm; lập trình; Kiểm thử

Nội dung	Yêu cầu cụ thể
4. Chuyên viên lập trình tại Hải Phòng	
Mô tả công việc	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm với công nghệ như .Net core, NodeJS, Java, Javascript,... - Lập trình các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của dự án - Xây dựng các tài liệu liên quan tới phần mềm để thực hiện bàn giao. - Thực hiện đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho đội vận hành hoặc khách hàng.
Yêu cầu về trình độ	<p>Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Kỹ sư công nghệ thông tin các chuyên ngành: lập trình, phần mềm</p> <p>Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ liên quan (lập trình, thiết kế hệ thống ...)</p> <p>Kiến thức nghiệp vụ khác: Ưu tiên đã từng tham gia triển khai dự án CNTT</p> <p>Tiếng Anh: Toeic 450 trở lên hoặc tương đương</p>
Yêu cầu kinh nghiệm	<p>Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát triển phần mềm - Có kinh nghiệm về Backend như Java Core, Spring, Hibernate, SQL... - Thành thạo về Front-End như HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap, JSF, PrimeFace, Angular, NoteJS... - Sử dụng thành thạo các Database MySQL, Oracle, SQL Server - Có tư duy logic tốt, chủ động trong công việc, sẵn sàng chấp nhận thử thách - Nắm vững cấu trúc dữ liệu giải thuật cơ bản - Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code như Github
5. Chuyên viên kinh doanh giải pháp CNTT – tại Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên	
Mô tả công việc	<ul style="list-style-type: none"> - Tìm kiếm khách hàng, Tư vấn, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ để tiếp cận khách hàng tiềm năng; - Tư vấn, trình bày cho khách hàng về các sản phẩm thiết bị CNTT mà công ty đang phân phối cung cấp. - Phối hợp với các bộ phận liên quan các dự án tư vấn giải pháp kinh doanh, bán hàng, giải pháp tài chính hoặc công nghệ. Xây dựng, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ tham dự đấu thầu các dự án CNTT

Nội dung	Yêu cầu cụ thể
	<ul style="list-style-type: none"> - Đàm phán, thương lượng, xúc tiến và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng. - Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, giải pháp cho khách hàng. - Xử lý các khiếu nại kỹ thuật cơ bản tại địa bàn MobiFone Tỉnh, hoặc chuyển các bộ phận liên quan xử lý. - Phối hợp triển khai dịch vụ và chăm sóc khách hàng sau khi bán. - Đề xuất, tham mưu với cấp trên về kế hoạch thúc đẩy kinh doanh, phương án marketing quảng cáo, tiếp thị sản phẩm dịch vụ của công ty. - Khảo sát, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh. - Báo cáo hiệu quả kinh doanh theo định kỳ. - Xử lý các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.
<p>Yêu cầu về trình độ</p>	<p>Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các nhóm ngành: Công nghệ thông tin/ Viễn thông, Kinh tế, Tài chính ngân hàng</p> <p>Kiến thức nghiệp vụ khác:</p> <p>Ưu tiên các ứng viên từng làm tại các lĩnh vực chuyển đổi số như chatbot, CRM, Web Solution, Landing page, email marketing hoặc các giải pháp/phần mềm khác tương tự của MobiFone hoặc đang sử dụng trên thị trường</p> <p>Tiếng Anh: Toeic 450 trở lên hoặc tương đương</p> <p>Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ</p>
<p>Yêu cầu kinh nghiệm</p>	<p>tiên ứng viên có kinh nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn giải pháp CNTT hoặc triển khai sản phẩm/giải pháp CNTT - Có kiến thức cơ bản về CNTT (đối với các ứng viên không học chuyên ngành CNTT). - Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục tốt. - Kỹ năng lập kế hoạch. - Kỹ năng tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng - Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm. - Khả năng tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích so sánh, đánh giá giải pháp công nghệ kỹ thuật, quản lý thông tin sản phẩm CNTT

1/3
 H
 TỈNH

2. Phúc lợi dành cho nhân viên của MobiFone

- Cơ hội làm việc trong Tổng Công ty lớn; team trẻ trung, năng động, vui vẻ tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần StartUp
- Được phát triển trong lĩnh vực Chuyển đổi số - lĩnh vực "hot" và đang được Tổng Công ty đầu tư nguồn lực "khủng".
- Mức lương cạnh tranh theo năng lực: thu nhập bình quân 20 triệu/tháng đối với nhân viên mới và tăng theo năng lực thể hiện;
- Được tham gia hoặc cử tham gia các khóa đào tạo liên tục để nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ công việc;
- Được công ty tài trợ chi phí thi chứng chỉ quốc tế;
- Được đào tạo thực tế trên các dự án lớn, theo đúng xu thế công nghệ; Cơ hội được làm việc, hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn (đối tác của MobiFone);
- Cơ hội thăng tiến với nhiều cấp bậc, khẳng định và phát triển năng lực, phát triển sự nghiệp;
- Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác:
 - ✓ Du lịch 02 lần/năm (du xuân, nghỉ mát hè);
 - ✓ Chính sách về bảo hiểm theo quy định của Nhà nước;
 - ✓ Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt cho cá nhân và gia đình;
 - ✓ Khám sức khỏe định kỳ; Trang bị đồng phục;
 - ✓ Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, thưởng theo dự án, ...